

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๒๐๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการจัดสรรทุนการศึกษาและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๒๐๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อสถานศึกษาที่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียนชั้นรอยต่อที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และสนับสนุนให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตามแนวทางที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่าได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มชั้นรอยต่อ) ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง และโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน เข้าบัญชีสถานศึกษาเดิมที่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเป็นบัญชีที่เปิดรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านระบบเว็บไซต์ <https://cct.thaieduforall.org/> และดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) ตามวัตถุประสงค์โครงการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. แจ้งสถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนผ่านระบบเว็บไซต์ <https://cct.thaieduforall.org/> ตามแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. สำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนหากมีเงินคงเหลือ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามนักเรียนให้มารับเงินได้ ขอให้สถานศึกษานำเงินส่งคืนสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ในรูปแบบ Teller Payment ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กค ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที ร.ต.



(ธนุ วงษ์จินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕